

CBG : บมจ.การาบาว กรุ๊ป คาดโตไปกับธุรกิจใหม่

สรุป 3Q23 : รายงานกำไรสุทธิ 530 ลบ. ขยายตัวได้ +11% y-y +10% q-q แมื่อยอดขายทรงตัว y-y และ q-q ที่ 4,707 ลบ. แต่ได้การบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีช่วย

- 1) ยอดขายแบรนด์ตนเอง (59% ของยอดขายรวม) หดตัว -14% y-y และ -7% q-q แม้อตลาดในประเทศยังเติบโต แต่ตลาดส่งออกกลับหด -28% y-y และ -23% q-q ที่ตลาด CLMV และจีน
- 2) ธุรกิจจัดจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก (Cash Van) (31% ของยอดขายรวม) โตดี +22% y-y
- 3) ธุรกิจว่าจ้างภายนอกผลิต (1% ของรายได้รวม) หดตัว -53% y-y
- 4) อื่นๆ (9% ของรายได้รวม) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากเริ่มรับจ้างผลิตขวดให้ธุรกิจใหม่เบียร์

อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 2% y-y เหลือ 27% แม้ธุรกิจหลักจะได้ผลบวกจากราคาวัตถุดิบลดลง แต่สัดส่วนการขายในกลุ่ม margin ต่ำอย่าง cash van และอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นเลยกดดันอัตรากำไรรวมให้ลดลง แต่ด้วยบริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายเข้มงวด เลยทำให้กำไรยังเติบโตได้

ธุรกิจใหม่เริ่ม พ.ย. ผลตอบรับดีเกินคาด : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเผย กลุ่มได้ลงทุนในธุรกิจเบียร์ซึ่งมีมูลค่าตลาด 2.6 แสนลบ. (หรือ 2,200 ล้านลิตรต่อปี) ซึ่งปัจจุบันมีผู้เล่นรายใหญ่ 2 รายกินส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 90% โดยก้าวแรก ผบห. ตั้งเป้ายอดขาย 200 ล้านลิตรต่อปี โดยจะอาศัยช่องทางการขายของ CBG ในการกระจายสินค้า และใช้ร้านค้าปลีกของกลุ่มคือ CJ และ ถูกและดี ร่วมจำหน่าย โดยช่วงเริ่มต้น ผลตอบรับค่อนข้างดี ผบห. ตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาด 10% ในอนาคต และตลาด CLMV จะเป็นแผนในระยะถัดไป

CBG จะได้อะไร จากธุรกิจเบียร์ของกลุ่ม

- 1) รายได้จากการผลิต ขวดแก้ว และกระป๋อง
- 2) ค่าจัดจำหน่ายตามช่องทางการกระจายสินค้า
- 3) กลุ่มจะช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายสปอนเซอร์ฟุตบอล 50% ที่จำนวน 6 ล้านปอนด์

นารี อภิเสวตทานต์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ #17971
naree.a@liberator.co.th

CBG	N.R.
TP 23E	n.a.
method	n.a.
Closing price	THB80.00
Upside/Downside	n.a.
CG report	★★★★
CAC	Declared
SET ESG Rating	A

เครื่องยนต์ใหม่ ออกเดิน

“เราคาดว่าธุรกิจเดิมอาจได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่หดตัว แต่คาดจะทยอยดีขึ้นหลังเข้าไปจัดการปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศ หุ่นด้วยวัตถุดิบที่ราคาลดลงต่อเนื่อง

ธุรกิจใหม่ เปิดตัวไปแล้วและมีแนวโน้มที่ดีซึ่งหากเป็นไปได้คาด จะส่งผลบวกกลับมาที่ CBG ทั้งการผลิตขวดและการจัดจำหน่ายให้ รวมถึงลดต้นทุนด้านการตลาด

ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน P/E24E ที่ 30.4 เท่า แม้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 34 เท่า และมี upside 11% จากราคาเหมาะสมโดย IAA consensus ที่ 89 บาท ขณะที่ผลกระทบจากราคาน้ำตาลปรับขึ้นดูจำกัด และตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการเชิงบวกก็ตาม อย่างไรก็ตามราคาหุ้นปรับขึ้นมาแรง 13% ใน 3 วัน แนะนำ รอราคาย่อตัวค่อยสะสมดีกว่า”

แนวโน้มช่วงที่เหลือ คาดดีขึ้น ๓-๓ : ผบ. คาดแนวโน้มการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปีจะดีขึ้น ๓-๓

- 1) แปรนต์ตนเอง คาดจะดีขึ้น ตลาดในประเทศดีจากส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการยังคงตรึงราคาไว้ที่ขวดละ 10 บาท ขณะที่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกัมพูชา คาดกำลังซื้อดีขึ้น ส่วนพม่าจากปัญหาการนำเข้าทำให้บริษัทตัดสินใจไปร่วมทุนกับบริษัทในพม่าแทน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิต 2Q24 โดยบริษัทจะเป็นผู้ส่งออกกระป๋องและหัวเชื้อไปจำหน่ายให้ ส่วนเวียดนาม คาดจะดีต่อเนื่องหลังมีการเปลี่ยนตัวแกนจำหน่ายรายใหม่
- 2) จัดจำหน่าย (Cash Van) คาดได้ส่วนเพิ่ม จากการจัดจำหน่ายให้กับเบียร์คาราบาว
- 3) ว่าจ้างข้างนอกผลิต คาดจะเริ่มกลับมาจำหน่ายกาแฟ RTD หลังจากหยุดขายไปก่อนหน้านี้
- 4) อื่นๆ ก็จะมีรายได้เพิ่มจากการผลิตกระป๋องและขวดเพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจเบียร์ของกลุ่ม

แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะดีขึ้นหลังราคาออลูมิเนียมปรับลดลง ขณะที่น้ำตาลซื้อทั้งโควตาในประเทศ และโควตาส่งออก จึงคาดปีนี้คงไม่ส่งผลกระทบต่อมากนัก แต่ปีหน้าอาจกระทบจากการปรับขึ้นราคา

ผบ.แจ้งว่าน้ำตาลคิดเป็น 6% ของต้นทุนการผลิตรวม แต่หากเฉพาะแปรนต์ตนเอง 12% ซึ่งราคาน้ำตาลที่ปรับขึ้นคาดว่าจะกระทบกับอัตรากำไรขั้นต้นไม่ถึง 1% และคาดยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 1 : เบียร์ 2 แปรนต์ 5 รสชาติ



ที่มา : MGR online

Disclosures & Disclaimer

รายงานนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิใช่การชักจูงให้ซื้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ นักลงทุนควรตระหนักเสมอว่า ราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวผันผวน เพิ่มขึ้น และลดลงได้ตลอดเวลา ความเห็น หรือคำแนะนำต่างๆ จัดทำขึ้นบนการวิเคราะห์เชิงเทคนิค และทางปัจจัยพื้นฐาน อาจมีความแตกต่างกันได้ การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมทางพื้นฐาน อาจแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ซึ่งจะขึ้นกับปัจจัยทางด้านราคา(Price) และปริมาณการซื้อขาย(Volume) ซึ่งแตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานซึ่งประเมินมาจากการคาดการณ์ผลการดำเนินงานบริษัท ดังนั้น ผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจต่ำกว่าต้นทุนได้ ขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถสะท้อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการลงทุนเพื่อบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้องการส่วนบุคคลของนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรใช้วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี้

การจัดทำรายงานฉบับนี้ ได้อ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้เป็นการรับรองจาก บล.ลิวอเรเตอร์ ดังนั้นผลที่ตามมาทั้งในส่วนของความแม่นยำ หรือเรียบร้อยสมบูรณ์จึงไม่ได้เป็นความรับผิดชอบจากทาง บล.ลิวอเรเตอร์ และ เจ้าหน้าที่, กรรมการ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือพนักงาน จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมจากการใช้รายงานฉบับนี้ ข้อมูล, ความเห็น และคำแนะนำที่ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในบทวิเคราะห์นี้ อาจมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานล่วงหน้า ด้วยการใช้อำนาจ เช่น “คาดว่า” “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแนวโน้มว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรือ อาจมีการอธิบายว่า เหตุการณ์นี้ “อาจ” เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์นี้ “เป็นไปได้” ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น การคาดการณ์ล่วงหน้าที่กล่าวนี้ จะอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานที่ตั้งขึ้นและอ้างอิงบนข้อมูลในปัจจุบัน และยังมีขึ้นอยู่ด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะทำให้ผลการดำเนินงานที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ได้ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นหลักในการตัดสินใจลงทุน โดยหลังจากวันที่บทวิเคราะห์ถูกเผยแพร่ออกไป บล.ลิวอเรเตอร์ ไม่ถือเป็นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากจะมีข้อมูลใหม่ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

บล.ลิวอเรเตอร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่, กรรมการ และพนักงาน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ หรือการเผยแพร่บทวิเคราะห์นี้ อาจมีส่วนร่วม หรือมีสิทธิลงทุนในหุ้นตัวนี้ หรือ มีส่วนได้เสียต่างๆ กับผู้ที่ออกหลักทรัพย์นี้ นอกจากนี้ ราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เสนอในบทวิเคราะห์นี้ บล.ลิวอเรเตอร์ มีสิทธิใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ก่อนที่รายงานนี้จะถูกเผยแพร่ออกไปภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายรับรองเท่านั้น กรรมการ, เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงานของ บล.ลิวอเรเตอร์ ทำหนึ่งทำใด หรือมากกว่าหนึ่งทำ สามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนี้ได้

บทวิเคราะห์นี้ ถูกทำขึ้นเพื่อลูกค้าของ บล.ลิวอเรเตอร์ และห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และจัดทำใหม่ ไม่ว่าจะเป็นส่วน หรือเต็มฉบับ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก บล.ลิวอเรเตอร์ เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ บล.ลิวอเรเตอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำของบุคคลที่ 3 ที่กระทำสิ่งที่ได้ห้ามไว้ดังกล่าว

นิยาม : บล.ลิวอเรเตอร์ กำหนดคำแนะนำการลงทุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานไว้ 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

- ซื้อ (BUY) ใช้สำหรับหุ้นที่ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าจะให้ผลตอบแทนคาดหวัง ระหว่างส่วนต่างราคาหุ้นในปัจจุบัน กับราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน (Capital gain) มากกว่า 10%
- ถือ (HOLD) ใช้สำหรับหุ้นที่ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าจะให้ผลตอบแทนคาดหวัง ระหว่างส่วนต่างราคาในหุ้นปัจจุบัน กับราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน (Capital gain) ระหว่าง -10% ถึง +10%
- ขาย (SELL) ใช้สำหรับหุ้นที่ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าจะให้ผลตอบแทนคาดหวัง ระหว่างส่วนต่างราคาในหุ้นปัจจุบัน กับราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน (Capital gain) ต่ำลงมากกว่า 10% ขึ้นไป

โดยคำแนะนำด้วยการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานนี้ อาจ “เหมือน” หรือ “แตกต่าง” กับคำแนะนำทางเทคนิครายวัน หรือคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ได้ นักลงทุนควรพิจารณาคำแนะนำในบทวิเคราะห์อย่างรอบคอบร่วมกับ ลักษณะพฤติกรรมกรรมการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ของนักลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

